

นางกมลวรรณ อินทะวัง : การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา

หมู่บ้านกรีน หมู่ 2 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ศศิวิมล ประิณญาตร, 87 หน้า

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นรายงานการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านกรีน ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2545

ในการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านกรีนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงการประเมินโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และศึกษาถึงหมู่บ้านกรีนมีกระบวนการพึ่งพาตนเองหรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ ซึ่งการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านกรีนในครั้งนี้ได้ค้นแบบทางความคิดเชิงระบบที่เรียกว่า (ซิฟฟ์โมเดล) โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินโครงการครั้งนี้ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ซึ่งได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกรีน ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ตลอดจนคณะกรรมการกองทุน รวมทั้งหมด 225 คน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์, แบบสอบถาม การสังเกต รวมทั้งการจัดเวทีประชุมชาวบ้าน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติกับข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม แบบรายงาน 1-12 ซึ่งได้ผลการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านกรีน ดังนี้

ผลการประเมินปรากฏว่า กองทุนหมู่บ้านกรีนเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนและบริหารกองทุน ซึ่งจะให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับในหมู่บ้าน ในการบรรเทาความเดือดร้อน เกิดการสร้างงานและรู้จักพึ่งพาตนเอง อีกทั้งโครงการกองทุนหมู่บ้านเป็นโครงการที่ทำให้หมู่บ้านต้องบริหารงานกันเอง ดังนั้นเพื่อความรับผิดชอบต่อเงิน 1 ล้านบาท สมาชิกในหมู่บ้านจึงมีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพึ่งพาตนเองในการบริหารจัดการเงินกองทุนให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งคณะกรรมการได้เรียนรู้วิธีการดำเนินงาน การจัดทำเอกสารและการประสานงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทำให้แต่ละคนได้ประสบการณ์มากขึ้น ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาให้สมาชิกมีคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์ ลดความเห็นแก่ตัว รู้จักการออม ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนี้เองสิ่งนี้จะทำให้ชาวบ้านอุ้มชูตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

ลายมือชื่อนักศึกษา นางสาว กมลวรรณ อินทะวัง

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศศิวิมล ประิณญาตร

ลายมือชื่ออาจารย์นิเทศก์